

Mặt của Angela Merkel đã làm rung động không chỉ ở Đức mà cả châu Âu.

Không phải Angela Merkel hay chính những hình ảnh của bà cho niềm kỳ vọng của người dân Đức, chính sự bất ngờ mà phe CDU đang làm cho đất nước già lo ngại.



Với 33,5% phiếu bầu trong Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) giành được trong cuộc bầu cử ngày 24-9, bà Merkel tiếp tục thêm niềm kỳ vọng của người Đức. Tuy nhiên, đây là mức ủng hộ thấp nhất so với mức 41,5% phiếu bầu của CDU năm 2013. Bản thân bà Merkel cũng thừa nhận “đây là kết quả đáng thất vọng”.

Xếp thứ hai là đảng dân chủ Xã hội (SPD) với 20,5% phiếu bầu, mất con số đáng thất vọng. Thành công này bắt đầu trong khả năng thu hút đảng viên thay thế cho người Đức (AfD), với sự lên vị trí thứ ba với 13% phiếu bầu. Với thắng lợi này, phe chính phủ lại đứng đầu tiên bước vào Quốc hội Đức sau 70 năm kể từ khả năng đứng đầu tiên năm 1949, sau Thế chiến thứ hai.

Từ cuộc bầu cử năm 2013, Đức là nền dân chủ cuối cùng ở châu Âu không có phe chính phủ trong Quốc hội. Điều này giờ đây đã thay đổi. Với quan điểm chính nghĩa Hồi giáo, tuyên bố đạo Hồi không phù hợp văn hóa Đức, AfD phản đối chính sách nhập cư của bà Merkel và đã nhậm chức triểu vương ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2015.

Theo The Washington Post, thành công của AfD làm liên tưởng hình ảnh đảng viên AfD đứng đầu Quốc gia Pháp trong khả năng và ảnh hưởng, hay chiến thắng của ông Donald Trump ở Mỹ. Tuy nhiên, với nền chính phủ u ám đầu tiên trong lịch sử cánh hữu của đoàn dân chủ phát xít và sau Thế chiến thứ hai đã nắm quyền lực trong đảng của phe chính phủ, sự lên ngôi của AfD là một cú sốc quá lớn. Sự bàng hoàng càng tăng khi Đức không có nhiều "yếu tố" để phe chính phủ lôi kéo người ủng hộ. Kinh tế Đức suy thoái, lạm phát thấp, quy định cứng nhắc và uy tín của chính phủ Đức với trong nước và quốc tế luôn vấp vng.

Sau hàng loạt cú sốc bầu cử năm ngoái đến nay, các lãnh đạo châu Âu đã rất mong đợi bà Merkel có thể cùng các đồng nghiệp Tây. Nhưng bà Merkel, mất mặt neo của số phận châu Âu, giờ gặp phải thách thức lớn ngay trên sân nhà. Kết quả bầu cử này cho thấy bà Merkel sẽ gian nan đàm phán thành lập liên minh để ra mắt chính phủ mới vào cuối tháng 12. Nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với ba nhiệm vụ trước của bà.

ĐĂNG KHOA (báo Pháp luật).